

"ดาวพงษ์" นั่งหัวโต๊ะเคลียร์ปัญหามหาวิทยาลัย

นำเสนอเมื่อ : 16 มิ.ย. 2559

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ตนจะประชุมร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกินจำนวนที่แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และปัญหาค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตนได้สอบถาม น.ส.อาภรณ์ แกนวงศ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้มหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนอธิการบดีออกจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ แต่ผู้ที่ถูกปลดก็สามารถอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายเช่นกัน และสะท้อนว่ายังมีความไม่เรียบร้อยอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีระบบที่สามารถดูแลกันได้อยู่ ซึ่งหากกลไกธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง ทาง ศธ. ก็จะไม่เข้าไปยุ่ง แต่หากกลไกของมหาวิทยาลัยอ่อนแอ ศธ. ก็ต้องหาช่องทางเข้าไปดำเนินการแก้ไข

ด้าน ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดี มทร. ตะวันออก กล่าวถึงกรณีที่ สภา มทร. ตะวันออก มีมติ 20 ต่อ 1 ถอดถอนออกจากตำแหน่งอธิการบดีว่า ก่อนที่สภาฯ จะนัดประชุม วันที่ 14 มิ.ย. ตนได้ทำหนังสือทักท้วงไปยังนายกสภาฯ แล้วว่า หากให้มีการประชุมและลงมติถอดถอนอาจมีความไม่เป็นธรรม เพราะกรรมการสภาฯ อย่างน้อย 7 คน ถูกตนตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย และบางคนถูกตนแจ้งความดำเนินคดี จึงถือได้ว่ามีประโยชน์ทับซ้อน แต่สภาฯ ก็ยังเดินหน้าถอดถอนตน

ผศ.คมเดือน โปธิสุวรรณ อธิการบดีฝ่ายวิจัย มทร. ตะวันออก กล่าวว่า ขณะนี้ทางกลุ่มแกนนำได้จัดทำร่างหนังสือยื่นศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว ถ้าศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทางศ.ดร.สิน ก็สามารถกลับมาบริหารงานได้ นอกจากนี้ยังรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ไร้ธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อ พล.อ. ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรี. และเรียกร้องให้ยุบสภา มทร. ตะวันออก โดยจะเร่งดำเนินการทั้ง 2 เรื่อง ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้.

ที่มา: [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์](#) และ [ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ](#)